

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SAPPE – จังหวะที่ติดกันหนัก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

อันนี้ ไม่ได้กล่าวถึงหุ้น SAPPE เท่าไหร่เลยนะครับ จะอิงไปทางบรรยากาศของตลาด หรือ จิตวิทยาการลงทุนของตลาดมากกว่า เอาแบบว่า ถ้านักลงทุนหรือนักเก็งกำไร ที่ไม่ได้สนใจเทคนิค หรือ รู้เรื่องปัจจัยทางเทคนิคเลยนะ... เขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้าง กับบรรยากาศของตลาดหุ้นในระยะนี้ ถ้านักลงทุนในตลาดเมืองนอก เขาก็อาจจะมิมุมมองในตลาดของเขาอีกแบบ ที่อาจจะไม่เหมือนกับบ้านเรา... ซึ่งจะไป บ้านเราหรือตลาดที่เล็กกว่า ก็อาจจะเปลือง มิมุมมองตามเขามากกว่าได้ เรียกว่า กลัวจะลามมาถึงหรือกลัวจะลามไปทั่วโลก อันนี้หมายถึงปัจจัยเชิงลบนะ... แต่ถ้าเป็นปัจจัยดี ๆ หรือ มุมมองในเชิงบวก อันนี้บอกเลย นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรบ้านเราจะตามหรือไม่ตามเขาก็ได้นะ แต่เชื่อไหม ในมุมมองจากเรื่องเดียวกัน หรือจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกก็ตาม การคิดการรู้สึก หรือที่เราจะได้ยินบ่อยๆ ว่า ตลาดคาดการณ์ หรือ นักลงทุนกังวล หรือคลายความกังวล จากเรื่องที่เคยมองมาก่อน ถ้าเป็นแบบนั้น เป็นแบบนี้ แล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้... แต่พอซักแป็บเดียวไม่กี่วัน ผลอย่างนั้นอย่างนี้ มองได้ว่าเป็นผลเชิงลบ กลับจะมีผลในเชิงบวกของอีกเรื่อง ตามมาได้อย่างเฉยเลย แล้วตลาดก็จะเอามา อังอิง อังอิงในการเข้าข้างในทางดี ก็อย่างที่เรียกว่า ตลาดคลายความกังวล นั่นแหละครับ... เอ่ยมาซะยาว หลายท่านก็อาจจะงงๆ เหนือเมฆก็เริ่มจะมีนะ เหมือนกันในบรรยากาศตลาดแบบนี้... และเชื่อเลย นี่แหละ ตลาดที่มาจากความรู้สึกจากการคิดหนักแบบนี้ การแกว่งตัวขึ้นๆ ลงๆ จะมีให้เห็น จนแทบจะเดาทางยาก

ดูตามเกม...

ระยะนี้ ก็คงยังน่าติดตามของเกมหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกันต่อไปได้อยู่ แต่ก็อย่างว่านะ เกมสองหน้าแบบนี้ นักลงทุนบางกลุ่ม อาจจะมีมองมุกกลับก็ได้ เทคนิคจะช่วยนำทางเล่น

แนวรับ : ... 36.0-35.0 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 34.0 ไปด้วย

เป้าหมาย : ... 44.0-45.0 เป็นแนวต้านทางโครงสร้างหลัก

Price Chart...(SAPPE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAPPE... เรื่องของ MA. ที่เหนือเมฆขึ้นมาเอ่ยกกันอย่างต่อเนื่องนั้น จะเป็นชุด ที่เอาไว้สำหรับดูว่าแนวโน้มเป็นกระทิงหรือเป็นหมี เราจึงจะสนใจแต่ที่เป็นสัญญาณกระทิงมากกว่า สัญญาณหมี ถ้าราคาไม่ลงมาต่ำๆ มากจริงๆ ก็ขอละไว้ก่อนแล้วกัน ส่วน MA ในเรื่องอื่นๆ ก็อาจจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับ... แล้วหากในกราฟรายวัน มี MA. ที่เป็นกระทิงแล้วนั้น ถ้ากราฟในรายสัปดาห์ หรือ weekly chart มีภาพของ MA. เป็นภาวะกระทิงด้วยแล้วนั้น เหนือเมฆว่าหุ้นตัวนั้น จะยิ่งน่าสนใจนะครับ แต่ก็อาจจะเน้นเป็นการมองยาวหน่อย และใช้แนวรับ และทางหนี ใน weekly chart ในการเล่นอย่าลืมนะ ชื้อด้วย chart ไหน ควรขายด้วย chart นั้น